

VĂN HÓA > SÁCH HAY > SÁCH HAY TRÊN KỆ

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt tuyển tập ca khúc "Sống"

Lạc Thành Thứ bảy, 18/11/2023 - 21:20

00:00/01:33

Nam miền Bắc ▾



(Dân trí) - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu tới người yêu nhạc tuyển tập ca khúc "Sống", là sự chắt lọc các tác phẩm trong suốt hành trình hơn 20 năm sáng tác của mình.

Trên thị trường âm nhạc, Nguyễn Thành Trung đang trở thành cái tên quen thuộc, mặc dù người nhạc sĩ đa tài này luôn khiêm tốn nhận mình là nhạc sĩ tay ngang và "lười" xuất hiện trước truyền thông. Trong các sáng tác của mình, Nguyễn Thành Trung "thủy chung" với phong cách thể hiện trữ tình lãng mạn.

Cho đến nay, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã phát hành 3 album **âm nhạc** với các chủ đề: *Tình yêu đầu tiên*, *Nỗi nhớ* và *Xa em* với 30 ca khúc được chọn lọc.

Khi nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra album nhạc thứ ba có tên *Xa em* với những giọng hát nổi tiếng như: NSND Quốc Hưng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Quang Hà, Đông Hùng, Tô Ngọc Hà, Hoàng Tùng... thể hiện, đã xóa tan cái nhìn hoài nghi ban đầu của một số người yêu nhạc về một tiến sĩ kinh tế viết nhạc "làm sang".

Đọc nhiều trong Sách hay



1. Việt Trinh bất ngờ khoe loạt ảnh hiếm cách đây hơn 3 thế kỷ

2. Chuyển giao thành công Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" từ Pháp về Việt Nam



3. Trai tráng từ khắp các tỉnh miền Bắc về Hà Nội thi tài kéo co



4. NSND Lê Khanh: Chưa một lần mặc áo cưới, biết ơn vì chồng không ghen





"Sống" - tuyển tập ca khúc với gần 40 tác phẩm thơ, nhạc của Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Nguyễn Thành Trung cho ra mắt *Sống* - tuyển tập ca khúc với gần 40 tác phẩm thơ, nhạc là sự chắt lọc trong suốt hành trình hơn 20 năm sáng tác của anh, trong đó có những sáng tác mới nhất của anh đa dạng về sắc thái âm nhạc và cảm xúc.

5. Khánh Huyền của "Người thời tù và hàng tổng": Mẹ chồng chiều, thích vào bếp



Theo Nguyễn Thành Trung, nguồn cảm hứng để anh viết nhạc bắt nguồn từ những trải nghiệm trong cuộc sống. Các ca khúc của Nguyễn Thành Trung thường tập trung vào chủ đề tình yêu, gia đình và quê hương đất nước.

× "Những sáng tác của tôi hầu hết được viết ở nhà. Sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi trở về nhà - nơi chốn bình yên quây quần bên gia đình. Và khi ngồi bên phím đàn, cuốn sổ để sáng tác thơ hay nhạc, tôi hy vọng đưa đến hình ảnh của một ông bố gương mẫu luôn biết cân bằng công việc và tâm hồn.

Để từ hình ảnh đó những đứa con của tôi sẽ cảm nhận được giá trị: Rằng muốn vươn lên, muốn thành công thì chúng ta phải luôn phải biết chăm chỉ học hỏi, đổi mới không ngừng, sáng tạo không ngừng", tác giả Nguyễn Thành Trung chia sẻ.




SIÊU THỊ SÁCH ONLINE




[Phiên chợ sách cũ] Luôn Là Cảm Hứng

65,000 đ



Sức Khỏe Tinh Dục Dành Cho Vợ Chồng Trẻ

40,000 đ



Fate/zero 4 - Hi Sinh - Tặng Kèm Bọc Sách Plastic + Postcard (Số Lượng Có Hạn)

76,500 đ

Tin liên quan



Sách hay của "nhà văn nữ vĩ đại duy nhất ở Pháp" dành cho người mới bắt đầu

The Guardian gợi ý một số sách cho người mới biết và bắt đầu đọc Colette - "nhà văn nữ vĩ đại duy nhất ở Pháp".



Những cuốn sách hay của Haruki Murakami dành cho người mới bắt đầu

The Guardian gợi ý một số sách cho người mới biết và bắt đầu đọc Haruki Murakami.

Từ khoá: Nguyễn Thành Trung tác phẩm



Bình luận (0)

[Đăng nhập](#) | [Đăng kí](#) để gửi bình luận

Bạn nghĩ gì về tin này?

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

[Gửi bình luận](#)



Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

x

Cơ quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng biên tập: Phạm Tuấn Anh

Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí số 411/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 31-10-2023.

Địa chỉ tòa soạn: Nhà 48, ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng đại diện miền Nam: 51 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: 024-3736-6491. Fax: 024-3736-6491

Hotline HN: 0973-567-567. Hotline TPHCM: 0974-567-567

Email: info@dantri.com.vn

© 2005-2023 Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân trí. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

RSS

Liên hệ tòa soạn

Liên hệ quảng cáo: 0945.54.03.03

Email: quangcao@dantri.com.vn

Đọc báo Dân trí trên mobile:

Theo dõi Dân trí trên:

×